


แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ: โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ประกาศ	ข้อมูลการประกาศ
๑	โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖	<p>โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติเคร่งครัด</p>  <p>ประกาศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>ตามมติของประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติขออนุมัติปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (Big Sister) ศักดิ์สมปฏิบัติที่ ๕ พิธีมอบรางวัลการไม่รับของขวัญและของกำนัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>ในการนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนแบบการปฏิรูปประเทศขั้นต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานราชการ และเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และตั้งปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ซึ่งประกาศนโยบายนี้ให้ผู้บริหาร ข้าราชการบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกประเภททุกโอกาสและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประเมินประโยชน์ได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับหรือรับเสด็จหรือมอบของขวัญโดยธรรมเนียมราชการของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>(นายทรงศักดิ์ ขาวโพธิ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์</p>

๒. การปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
๑	โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะได้รับการ ติดตาม ตรวจสอบ	
๒	โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ประชาสัมพันธ์ประกาศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และแนวทาง ปฏิบัติท้ายประกาศฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยง าน	